

สำเนา

ที่ กษ ๑๙๑๗/๑๖๗๖



องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
๑๐๑ ถนนยานพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปลงการคืนสิทธิการผลิตและการจำหน่ายนมโรงเรียนตามมติประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

ด้วยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องการพิจารณาโทษใหม่ เนื่องจากข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป กรณีสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด และผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ จำนวน ๑๕ ราย ที่ขอให้มีการขอลงโทษการบังคับตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ส่วนที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเพิกถอนโทษบางส่วนในการพิจารณาโทษใหม่ เนื่องจากข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปของผู้ประกอบการนมโรงเรียนที่ถูกลงโทษ จำนวน ๖ ราย ตามที่อนุกรรมการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษและพิจารณาอัตราเบี้ยปรับเสนอ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และต้องผ่านการรับรองการผลิตนมโรงเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒. คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้รับรองมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องการพิจารณาโทษใหม่ เนื่องจากกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป กรณีสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด และผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ รวมจำนวน ๑๕ ราย ที่ขอให้มีการขอลงโทษการบังคับตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ดำเนินการต่อไปได้

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ประกอบการนมโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้การเริ่มผลิตนมโรงเรียนของโรงงานที่หยุดการผลิตมาต้องผ่านการรับรองการผลิตนมโรงเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงดำเนินการได้

๒. เพื่อดำเนินการประสานงานระหว่างผู้ประกอบการที่ถูกตัดสิทธินมโรงเรียนและได้รับคืนสิทธิครั้งนี้บางส่วนกับผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิไปดำเนินการผลิตและจำหน่ายแทนให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

/๓. กรณี

๓. กรณีผู้ประกอบการได้รับการคืนสิทธิการผลิตและการจำหน่ายนมโรงเรียนบางส่วน ครั้งนี้ โปรดทำหนังสือแจ้ง อ.ส.ค. เพื่อทราบ ถึงวันเริ่มต้นการผลิตพร้อมเอกสารรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมรายละเอียดพื้นที่การจำหน่ายที่มีการตกลงระหว่างกันไว้กับผู้ประกอบการที่ได้สิทธิดำเนินการแทนมาก่อน เพื่อ อ.ส.ค. ใช้ทำสัญญาเข้าร่วมโครงการและทำหนังสือมอบอำนาจ

ดังนั้น อ.ส.ค. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และการดำเนินการข้างต้น มายังท่านเพื่อโปรดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปรับสัญญาซื้อขายนมโรงเรียนหรือทำบันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามมติดังกล่าว ที่ อ.ส.ค. จะได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ประกอบการ เพื่อประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการคู่สัญญาโดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ)

ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

สำนักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (สคน.)

โทร.๐-๒๒๗๙-๘๖๓๐ โทรสาร.๐-๒๒๗๙-๘๖๓๑

E-mail : schoolmilk@dpo.go.th